

iMac

ก่อนที่จะใช้ iMac ให้ค้นหาคำคู่มือเริ่มต้นใช้งาน iMac ที่ support.apple.com/th-th/guide/imac เก็บรักษาเอกสารประกอบไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

ความปลอดภัยและการดูแล

ดู "ข้อมูลด้านความปลอดภัย การดูแล และระเบียบข้อบังคับ" ในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน iMac

การหลีกเลี่ยงอันตรายต่อการได้ยิน

ในการป้องกันอันตรายต่อการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ควรฟังในระดับเสียงที่สูงมากเป็นระยะเวลาานาน อ่านข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียงและการได้ยินได้ที่ apple.com/sound

ข้อมูลเกี่ยวกับเลเซอร์คลาส 1 ของ Apple Magic Mouse


Apple Magic Mouse ถูกจัดเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 ซึ่งยึดตาม IEC 60825-1 Ed. 3 อุปกรณ์เครื่องนี้เป็นไปตาม 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ซึ่งมีข้อกำหนดที่เป็นไปตาม IEC 60825-1 Ed. 3 ดังที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดของ Laser Notice No. 56 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ข้อควรระวัง: อุปกรณ์เครื่องนี้ประกอบด้วยเลเซอร์อย่างน้อยหนึ่งตัว การใช้งานนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ การซ่อมแซม หรือการถอดแยกชิ้นส่วนอาจทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากการโดนเลเซอร์ยิงเข้าที่ปล่อยออกมาโดยที่มองไม่เห็น อุปกรณ์เครื่องนี้ควรได้รับการบริการโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1

กำลังไฟ

คำเตือน: สายไฟ AC ของคุณมีปลั๊กสายดินแบบสามสาย (ปลั๊กที่มีการเชื่อมต่อสามจุด โดยหนึ่งในนั้นใช้สำหรับเชื่อมต่อกับสายดินเพื่อความปลอดภัย) ปลั๊กนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับเต้ารับไฟฟ้า AC ที่ต่อสายดิน ถ้าคุณไม่สามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับเนื่องจากเต้ารับไม่ได้ต่อสายดิน หรือหากไม่มีการเชื่อมต่อสายดินในเต้ารับ ให้ติดต่อช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตเพื่อเปลี่ยนเต้ารับเป็นเต้ารับที่ต่อสายดินอย่างถูกต้อง อย่าละเลยจุดประสงค์ของปลั๊กสายดิน

ข้อมูลด้านระเบียบข้อบังคับ

ข้อมูลด้านใบรับรองระเบียบข้อบังคับมีให้อ่านได้บนอุปกรณ์ เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ จากนั้นคลิก ใบรับรองระเบียบข้อบังคับ ข้อมูลเพิ่มเติมด้านระเบียบข้อบังคับนั้นอยู่ใน "ข้อมูลด้านความปลอดภัย การดูแล และระเบียบข้อบังคับ" ในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน iMac

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ENERGY STAR®



ในฐานะผู้ค้าของ ENERGY STAR ทาง Apple มีความตั้งใจที่จะทำให้การกำหนดค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ ENERGY STAR โครงการ ENERGY STAR คือการร่วมมือกันของผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ช่วยให้ประหยัดเงินและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่า

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มาพร้อมการจัดการพลังงาน โดยตั้งให้คอมพิวเตอร์มีการพักเครื่องหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 10 นาที ในการเรียกคืนการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกปุ่มเมาส์หรือปุ่มแท็บเล็ตแพด หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENERGY STAR ให้ไปที่ energystar.gov

ข้อมูลด้านการกำจัดและการรีไซเคิล



สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้ต้องกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งาน ให้นำไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นที่กำหนด การคิดแยกและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้ระหว่างการกำจัดช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทำให้มั่นใจว่าวิธีการรีไซเคิลหนึ่งจะปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิล จุดรวบรวมขยะรีไซเคิล สารที่ต้องควบคุม และความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของ Apple ให้ไปที่ apple.com/th/environment

แบตเตอรี่ในตัว

อุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในตัว แบตเตอรี่ในตัวควรเปลี่ยนหรือได้รับการซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป เกิดการลุกไหม้หรือเกิดการบาดเจ็บ การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้จาก Apple อาจส่งผลต่อความปลอดภัยและการทำงานของอุปกรณ์ แบตเตอรี่ในตัวต่อพ่วงมาพร้อมรีไซเคิลหรือกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ Apple ให้ไปที่ apple.com/th/batteries

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

การใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple และของบริษัทอื่นๆ ซึ่งอ่านได้ที่ apple.com/th/legal/sla

เนื้อหาสรุปการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple

Apple จะให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมที่ใหญ่กว่าในด้านข้อบกพร่องของวัสดุและการต่อประกอบเป็นระยะเวลาหนึ่งปีจากวันที่ซื้อเป็นครั้งแรกจากร้านค้าปลีก Apple ไม่ได้รับประกันการสึกหรอหรือขีดจำกัดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือการใช้ในทางที่ผิด ในการเข้ารับบริการ ให้โทรศัพท์ที่ Apple หรือเข้าไปที่ Apple Store หรือร้านค้าของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โดยตัวเลือกของบริการที่มีขึ้นจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณเข้ารับบริการ และอาจจำกัดไว้เพียงแต่ในประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มาเท่านั้น อาจมีค่าธรรมเนียมการโทรและค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ Apple จะพิจารณาซ่อม เปลี่ยนเครื่อง หรือคืนเงินค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณตามดุลยพินิจที่เห็นควร หากคุณส่งการเรียกร้องสิทธิ์ที่ถูกต้องภายใต้การรับประกันนี้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับเต็มและข้อมูลรายละเอียดเรื่องการขอรับบริการซึ่งมีให้อ่านได้ที่ apple.com/th/legal/warranty และ support.apple.com/th-th ผลประโยชน์จากการรับประกันเป็นส่วนเสริมของสิทธิ์ที่มีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น คุณอาจต้องเตรียมหลักฐานรายละเอียดการซื้อเมื่อมีการเรียกร้องภายใต้การรับประกันนี้

© 2024 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Apple, โลโก้ Apple, iMac, Mac และ Magic Mouse เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ Apple Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ENERGY STAR และเครื่องหมาย ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าของโดยสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา Printed in XXXX. TH034-06334-A